



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยดำเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และจัดสอบสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๗๙๒ ราย โดยจำแนกตามจังหวัด สาขาวิชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/วิทยาลัยหรือสถานศึกษา/ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทราบและปฏิบัติ ดังนี้

๑. ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเรียกตัวสำรองมาทดแทนตำแหน่งดังกล่าว

๒. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและโครงการอบรม ตามที่โครงการกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้น หากไม่มีเหตุอันควร

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาเอก และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

๓.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

๓.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ (paper) หรือไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ (CBI) หรือไม่ต่ำกว่า ๔๐ (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ หรือการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับ TOEFL ได้ เช่น CU-TEP โดยมีผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามประกาศ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายใด มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะถือว่าผู้นั้นไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนไม่มีสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแม้ว่าจะประกาศว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่หากหน่วยงานที่ส่งบรรจุตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่นำมาสมัคร ก.ค.ศ. ไม่รับรอง และ/หรือไม่เป็นคุณวุฒิและ/หรือสาขาวิชาตามประกาศการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว หน่วยงานที่ส่งบรรจุจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันที่พบว่าขาดคุณสมบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ขอทราบผลคะแนนสอบ สามารถยื่นคำร้องขอดูผลคะแนนสอบได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ หรือภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุภัทร จำปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปรากฏตามเอกสารแนบ เป็นรายจังหวัดและสาขาวิชา

๒. กำหนดวันรายงานตัว

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มารายงานตัวในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัว หากไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การแจ้งตัวสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จะแจ้งให้ทราบเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อนึ่ง การดำเนินงานของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่ใช่การสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในลำดับสำรองมาขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

๔. การเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู ในวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หากไม่มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐